



ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ
เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี
ของบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ
ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก
รอบที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้การพัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ จึงขอประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในสังกัด ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒/๒๕๖๕ (ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) ดังนี้

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ได้แก่

นางศรีสวัสดิ์ ศรีบางรัก	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายอภิชาติ เพ็ชรประสิทธิ์	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
จำเอกธวัชชัย เพทาย	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นายพนรัตน์ แก้วแสงขวัญ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นายวรการ ปากอ่อน	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวเสาวลักษณ์ ก่งแข่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวปัญญาพร ห้าหาบ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวธัญญลักษณ์ รงค์รัตน์	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวธนกร โรจนะหัสติน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางตรุณี ทองเหมือน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางสาวเยาวลักษณ์ ทุ้ยอ้น	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่

นางภามีน ศรีนุ่นอินทร์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
นางปรีญา ส่งแสง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นางสาวชลิตา หลงเส็ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายโสภณ ชูพูล	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางสาวอภิญา สามทอง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ว่าที่ร.ต.หญิงภัททิยา เนียมบุญ	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวนัตตา สันท์พานิชกิจ	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางวรรัตน์ พูลภักดิ์	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

ถูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ได้แก่
นางสาวสุนันท์ แก้วยัง นักวิชาการสาธารณสุข

ถูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ได้แก่
นางสาวจรรยา หลงขาว นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวพรพิมล จิโรสะ นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวมินทร์ตรา สามัญ นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวธิดิยา สุขลัม นักวิชาการสาธารณสุข
นางเนตรวิไล พูลเนียม นักวิชาการสาธารณสุข

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น ได้แก่
นางสาววนิดา รัตนสุรการย์ นักวิชาการสาธารณสุข

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่
นางสาวสุดใจ สองหลง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
นางสาวเพลินดา โต๊ะขวัญ พนักงานธุรการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายสรเสริญ เล็งขาว)
สาธารณสุขอำเภอหาดสำราญ